
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยวสิามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2566 

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

--------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  

2. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  

3. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 4. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

5. นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 6. นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 7. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 8. นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 9. นางรัญจวน ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 10. นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 11. นายภัทร โลหติกาญจน ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 12. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 13. นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 14. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 15. นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 16. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 17. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 18. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 19. นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 20. นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 21. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 22. นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ผู้ไม่มาประชุม 

 1. นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ขาด) 

  2. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ขาด) 

 3. นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์       สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ขาด) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝา่ยบริหาร) 

 1. นายกิตติ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

   นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 2. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี  

 3. นายนนทวัชร์ แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 4. นายเศรษฐวุฒิ จวิะสันตกิาร เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. พันจา่อากาศเอกณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน ์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 2. นายกิตตธิัช ตะโนรี รองปลัดเทศบาล 

 3. นายนพดล บุญมา รองปลัดเทศบาล 

 4. นายธวัตร์ชัย จารุธนกุล ผูอ้ านวยการส านักช่าง 

 5. นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 6. นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศม์ณ ี ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 7. นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่ 

 8. นายสวาท จ าปาอูป หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

 9. นายเอกรัตน์ สกุลประดิษฐ์ ผูอ้ านวยการส่วนการโยธา 

 10. นายวัชรพงศ ์ วงศชุ์มภ ู ผูอ้ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 

 11. นายสุชาติ เทพพรมวงศ ์ หัวหนา้ฝา่ยปกครอง 

 12. นางชัญญานุช ทองค า หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานคลัง 

 13. นางสาวนริศรา หงสกุล หัวหนา้ฝา่ยประสานงาน อปท. 

 14. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 15. นายศิริมงคล พรหมมูล เทศกิจ 

 16. นายชัยชนะ สุระแสง เทศกิจ 

 17. นายมานัส ตาวิกา คนงานประชาสัมพันธ์ 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

1. นายสุพล พัฒนานุกูล ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า 

  

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปางผูท้รงเกียรติ ท่านคณะผูบ้ริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และผูเ้ข้ารับฟังการประชุม

ทุกท่าน การประชุมในวันนี ้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2566 
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กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปางที่ลงช่ือเข้าร่วมการประชุมและอยู่ในที่ประชุมแห่งนีแ้ล้ว มีจ านวน 20 คน  ไม่นอ้ยกึ่ง

หนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม บัดนี้ ถึงเวลาที่ท่านประธานฯ นัดหมายแล้ว เนื่องจากจังหวัดล าปางได้มี

หนังสือจังหวัดล าปาง ที่ ลป 0023.4/13625 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ส่งค าสั่งจังหวัดล าปาง ที่ 

2741/2566 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2566 แต่งตั้งนายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปาง เป็นประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  30 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป 

ดังนั้น ผมจึงขอเรียนเชิญท่านสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระ

รัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เรียนเชิญครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  วันนี ้เป็นการประชุมสภาเทศบาล

นครล าปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2566 ในนามสภาเทศบาลนครล าปางขอต้อนรับทุกท่านที่มาร่วม

ประชุมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ ง ก่อนที่จะด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระฯ ขอเชญิเลขานุการสภาฯ แจ้งประกาศจังหวัดล าปางเรียกประชุมสภาเทศบาล

นครล าปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2566 เชิญครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการ

สภาเทศบาลนครล าปาง ขอเรียนแจ้งประกาศจังหวัดล าปางเรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2566 ดังนี้ 

ประกาศจังหวัดล าปาง 

เรื่อง เรยีกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2566 

------------------ 

 โดยที่ประธานสภาเทศบาลนครล าปางรายงานว่า ตามที่สภาเทศบาลนครล าปางได้ส่งร่าง

เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2566 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

พิจารณา และผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางได้ส่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปางดังกล่าว ให้สภา

เทศบาลนครล าปางพิจารณาทบทวนการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน ก าจัด และการออก

ใบอนุญาตท้ายเทศบัญญัติดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงก าหนด นั้น สภาเทศบาลนครล าปาง

พิจารณาแล้วเห็นว่า ในกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางไม่เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ และได้ส่งคืน

ร่างเทศบัญญัตินั้นให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาใหม่ ภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่าง

เทศบัญญัติคืนมา ซึ่งกรณีดังกล่าวสภาเทศบาลนครล าปางต้องพิจารณาภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 

2566 แต่เนื่องจากขณะนี้อยู่นอกสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2566 ของสภาเทศบาลนครล าปาง และ

ตามประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2566 และสมัยประชุม

สามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2567 ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2566 มีก าหนด 30 วัน 

เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กรณีดังกล่าวจึงมีเหตุความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของ



4 
 

 

เทศบาลนครล าปาง ดังนัน้ จึงขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญ และเรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัย

ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2566 มีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 3 

กรกฎาคม 2566 

 การด าเนินการดังกล่าวเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของเทศบาล และอยู่นอกสมัยประชุม

สามัญ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม ประกอบกับข้อ 36 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผูว้่าราชการจังหวัดล าปางจงึประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล

นครล าปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 

2566 มีก าหนด 15 วัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  12  มถิุนายน พ.ศ. 2566 

 

ชัชวาลย์  ฉายะบุตร 

(นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร) 

ผูว้่าราชการจังหวัดล าปาง 

 

จึงเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ จากนี้ไปกระผมขอน าเรียนท่านประธานได้ด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระเป็นล าดับต่อไป ขอบคุณครับ  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 

เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งตอ่ที่ประชุม ขอแนะน าหัวหนา้ส่วนราชการที่โอนย้ายมาด ารงต าแหนง่ในเทศบาล

นครล าปางตอ่ที่ประชุม คือนายกิตตธิัช  ตะโนรี ได้โอนย้ายมาด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาลนครล าปาง 

ในนามของสภาเทศบาลนครล าปางขอต้อนรับด้วยความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มาท างานร่วมกันในการ

พัฒนาบ้านเมือง จัดท าบริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในเขต

เทศบาลนครล าปางและขอเชญิท่านรองปลัดเทศบาลแนะน าตัวต่อที่ประชุมครับ 

 นายกิตติธัช ตะโนรี รองปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านเลขานุการฯ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครล าปาง กระผม 

นายกิตติธัช  ตะโนรี  รองปลัดเทศบาล ชื่อเล่น ชื่อ หมุย โอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองแสนสุข จริง ๆ 

ผมเป็นคนเชียงใหม่ แต่ไม่ใช่เชียงใหม่จริง กลาย ๆ มาแล้ว ได้ไปอยู่ที่เทศบาลเมอืงแสนสุข หนึ่งปีที่ผา่นมา

ก็หาทางกลับมาทางภาคเหนือ ก็ได้มาประสานงานกับท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง ขอย้าย

กลับมาบ้านเราดีกว่า อยู่บ้านเขา ไปพัฒนาบ้านเขาก็ไม่เหมือนบ้านเรา ก็เลยได้รับความเมตตาจาก

ท่านนายกฯ ที่ได้ให้โอกาสมาท างานที่เทศบาลนครล าปาง คิดว่าผมจะได้รับใช้ทุกท่าน และจะได้รับ

ความร่วมมือจากทุกท่านเพื่อเป็นประสบการณ์ในการท างานที่จะพัฒนาท้องถิ่นเราทั้งเทศบาลนครล าปาง 

ต่อไปในอนาคตด้วย ขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้โอกาส ขอบคุณครับ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

 1.1 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง 

การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2566 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน

จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.1 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2566 ตามที่ สภาเทศบาลนครล าปางได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศ

บัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2566 ในการประชุมสภาเทศบาลนคร

ล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 และได้

รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางได้

พิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้ส่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 

พ.ศ. 2566 ให้นายกเทศมนตรีนครล าปางลงนามประกาศใช้เทศบัญญัติดังกล่าวแล้ว โดยเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2566 จักมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 

2566 เป็นต้นมา ดังนั้น จึงขอแจ้งการประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการ

สิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2566  ต่อที่ประชุมได้รับทราบ และขอความร่วมมือทุกท่านช่วยแจ้งประชาสัมพันธ์การ

ประกาศใชเ้ทศบัญญัติดังกล่าว ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 

ประจ าปี 2566 วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน

การประชุม ข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 

ประจ าปี 2566 วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ เชิญ นายภัทร  

โลหติกาญจน ์

นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนประธานที่เคารพ และสมาชิก

สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร  โลหิตกาญจน์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอแก้ไข

รายงานฯ หน้าที่  37 บรรทัดที่  6 นับจากด้านล่าง ข้อความ “เทศบาลมีการตั้งงบไว้ประมาณ 

207,000,000 หรอื 208,000,000 ไม่ทราบตัวเลขที่แน่นอน” ขอแก้ไขตัวเลขซึ่งเกินมา 2 หลักครับ เป็น 

2,700,000 หรือ 2,800,000 เพื่อจะได้ตรงตามความเป็นจริงครับ เป็นตัวเลขล่าสุดที่มีการระบุเนื้อหา

การจดัท าตาข่ายตะแกรง ตัวเลขสองรอ้ยล้านกว่า ผมคิดว่าน่าจะสร้างตลาดใหมไ่ด้เลยครับ 
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นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผมก็เชื่อตามที่คุณภัทรฯ บอก

นะครับ คงไม่ใช่สองร้อยล้าน เนื่องจากเป็นสาระส าคัญ ฉะนั้น  ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรองถูกต้อง       

นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานฯ อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 

ตามที่นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาฯ ขอแก้ไขรายงาน หน้าที่ 37 บรรทัดที่ 6 นับจากด้านล่าง 

ข้อความ “เทศบาลมกีารตัง้งบไว้ประมาณ 207,000,000 หรอื 208,000,000 ไม่ทราบตัวเลขที่แน่นอน” 

แก้ไขเป็น “เทศบาลมีการตั้งงบไว้ประมาณ 2,700,000 หรือ 2,800,000 ไม่ทราบตัวเลขที่แน่นอน”  

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไข โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้

แก้ไขฯ 7 เสียง ครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้

แก้ไขรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบให้

แก้ไขฯ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้แก้ไข

รายงานการประชุมฯ จ านวน 7 เสียง, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมมีตใิหแ้ก้ไขรายงานการประชุม หนา้ที ่37 บรรทัดที่ 6 นับจากด้านล่าง 

ข้อความ “เทศบาลมกีารตัง้งบไว้ประมาณ 207,000,000 หรอื 208,000,000 ไม่ทราบตัวเลขที่แน่นอน” 

แก้ไขเป็น “เทศบาลมีการตั้งงบไว้ประมาณ 2,700,000 หรือ 2,800,000 ไม่ทราบตัวเลขที่แน่นอน” 

จ านวน 7 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 14 คน (ประธาน, นายวันชนะ สุวรรณเนตร, นายสมหมาย 

พงษ์ไพบูลย์, นายสุพจน์ มูลบ้านดง, ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี, นายนพดล ผดุงพงษ์, นางสาวอมลยา 

เจนตวนิชย์, นางรัญจวน ค าพิชัย, นายจรูญ เติงจันต๊ะ, นายบุญทรง ชุ่มแสง, นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา, 

นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกุล, นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล, นายภัทร โลหติกาญจน์) 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปจะขอมติรับรองรายงาน

การประชุมนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  ที่ประชุมสภาฯ รับรอง

รายงานการประชุม จ านวน 20 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่รับรอง

รายงานการประชุมฯ โปรดยกมอืครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  ไม่รับรองรายงานการประชุม  

ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกสภาฯ รับรองรายงาน

การประชุมฯ จ านวน 20 เสียง ไม่รับรอง ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 วันศุกรท์ี่ 26 พฤษภาคม 2566 จ านวน 20 เสียง, ไม่รับรอง ไม่มี, 

งดออกเสียง 1 คน (ประธาน) 

  

2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 

ประจ าปี 2566  วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 2 รับรอง

รายงานการประชุม ข้อ 2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 

ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2566 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรอืไม่ครับ 

เชญิ นายนพดล  ผดุงพงษ์ 

นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนประธานที่เคารพ กระผม นายนพดล 

ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2566 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 หน้าแรก ผู้มาประชุม 

ข้อความ “นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง” ขอแก้ไขเป็น “นายนพดล  ผดุงพงษ์  

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง” 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรอง

ถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานฯ อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่

ประชุม ตามที่ นายนพดล  ผดุงพงษ์ ขอแก้ไขรายงานฯ หน้าแรก ผู้มาประชุม ข้อความ “นายนพดล  

ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง” ขอแก้ไขเป็น “นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง” สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไข โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้

แก้ไข 12 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้

แก้ไขรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกสภาฯ ไม่เห็นชอบให้

แก้ไข ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้แก้ไข

รายงานการประชุมฯ จ านวน 12 เสียง, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมหนา้แรก ข้อความ “นายนพดล ผดุงพงษ์  

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง” แก้ไขเป็น “นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง” 

จ านวน 12 เสียง, ไม่เห็นชอบให้แก้ไขฯ ไม่มี, งดออกเสียง 8 คน (ประธาน, นายสุบิน ชุ่มตา, นางสาวมทีรา 

สัทธาธิก, นายภัทร โลหิตกาญจน์, นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์, นายเกษม ปัญญาทอง, นายเสริมเกียรติ 

ชูวัฒนกูล, นายนพดล ผดุงพงษ์) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมเพื่อ

รับรองรายงานการประชุมนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2566 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  ที่ประชุมสภาฯ รับรอง

รายงานการประชุม จ านวน 18 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่รับรอง

รายงานการประชุมฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  ไม่รับรองรายงานการประชุม 

ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ รับรองรายงาน

การประชุมฯ จ านวน 18 เสียง ไม่รับรอง ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2566 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 จ านวน 18 เสียง, ไม่รับรอง 

ไม่ม,ี งดออกเสียง 2 คน (ประธาน, นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์) 

 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

4.1 การพิจารณาทบทวนร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอย

ทั่วไป พ.ศ. 2566 
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นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่

คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ข้อ 4.1 การพิจารณาทบทวนร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2566 ก่อนที่ให้สมาชิกฯ พิจารณา  ผมขอให้

เลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขออนุญาตน าเรียนข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนร่างเทศบัญญัติเทศบาล

นครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ. 2566 ซึ่งมีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา 62 วรรคท้าย บัญญัติว่า “...แต่ถ้า          

ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วย ให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาล และ     

ให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา ถ้าสภาเทศบาลมีมติ

ยืนยันตามร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภา

เทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินัน้ใหน้ายกเทศมนตรลีงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผู้วา่ราชการ

จังหวัดทราบต่อไป แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนจาก

ผูว้่าราชการจังหวัด หรอืยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของสมาชิก

สภาเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป” ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง กระผมขอน า

เรียนชี้แจงตามหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.4/12665 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566   

ถ้าพิจารณาดูจากเนื้อหาของหนังสือดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า “การประชุม

สภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป 

พ.ศ. 2566 เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมาย ระเบียบก าหนด โดยสภาเทศบาลนครล าปาง

มีมติในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 เมื่อ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป     

พ.ศ. 2566 มาตรา 60 แหง่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้เทศบาล

มีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมาย และมีอ านาจก าหนดโทษปรับผู้ละเมิด

เทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ และมาตรา 20 มาตรา 54 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม ประกอบกับมาตรา 32/1 มาตรา 34/2 และมาตรา 34/3 แห่ง

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติใหร้าชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดค่าธรรมเนียมตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในการนี้พบว่า ญัตติเรื่อง ขอเสนอ

ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... ขั้นแปรญัตตใินวาระที่สอง 

ที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปางเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ได้พิจารณาแปรญัตติอัตรา

ค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน ก าจัด และการออกใบอนุญาตท้ายเทศบัญญัติฯ เกินกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการ
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สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 62 

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่งคืนร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2566 ให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาทบทวนการก าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน ก าจัด และการออกใบอนุญาตท้ายเทศบญัญัติดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามที่กฎกระทรวง

ก าหนด” กรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า การก าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติดังกล่าวนั้น เกินกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง จ านวน 6 รายการ ดังนี้ 

1. ค่าเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป  

ข. ค่าเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว 

 - กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร ร่างเทศบัญญัติก าหนด ครั้งละ 200 บาท (กฎกระทรวงฯ 

ก าหนด ครั้งละ 125 บาท) 

 - กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ร่างเทศบัญญัติก าหนด ครั้งละ 

400 บาท (กฎกระทรวงฯ ก าหนด ครั้งละ 245 บาท) 

 - กรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วยทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อ

หนว่ย ร่างเทศบัญญัติก าหนด หนว่ยละ 400 บาท (กฎกระทรวงฯ ก าหนด หนว่ยละ 245 บาท) 

 2. คา่ก าจัดมูลฝอยทั่วไป  

ข. ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว 

 - กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร ร่างเทศบัญญัติก าหนด ครั้งละ 200 บาท (กฎกระทรวงฯ 

ก าหนด ครั้งละ 130 บาท) 

 - กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ร่างเทศบัญญัติก าหนด ครั้งละ 

400 บาท (กฎกระทรวงฯ ก าหนด หนว่ยละ 250 บาท) 

 - กรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วยทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย  

ร่างเทศบัญญัติก าหนด หนว่ยละ 400 บาท (กฎกระทรวงฯ ก าหนด หนว่ยละ 250 บาท) 

ซึ่งกรณีดังกล่าวนั้น ถ้าดูจากหนังสือจึงเป็นกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยังมิได้พิจารณาไม่เห็นชอบ 

เพียงแต่ส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว คืนให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาทบทวนอัตราค่าธรรมเนียม

ท้ายเทศบัญญัติดังกล่าวใหม่ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งในการพิจารณาดังกล่าวนั้น    

จะเป็นการพิจารณาในขั้นที่สอง ขั้นแปรญัตติ เนื่องจากเป็นกรณีที่มีการแปรญัตติก าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ดังนั้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจึ งได้ส่ง

ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมใหม่  

ให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงก าหนด ดังนั้น ผมจึงขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อ

ที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมใช้ในการประกอบพิจารณาในการด าเนินการพิจารณาทบทวนร่างเทศบัญญัติ

ดังกล่าวต่อไป ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง จากที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง

ข้อระเบียบ กฎหมายไปแล้ว ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาทบทวนการก าหนดอัตรา
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ค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน ก าจัด และการออกใบอนุญาตท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง 

การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2566 ให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงก าหนดตามเหตุผลที่ผู้ว่าราชการ

จังหวัดล าปางได้ส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวคืน  ซึ่งจะเป็นการพิจารณาขั้นแปรญัตติในวาระที่สอง 

ก็จะเปิดโอกาสใหส้มาชิกสภาฯ ไดอ้ภปิรายก่อน จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภปิรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ    

เมื่อไมม่ี ผมขอปิดการอภปิราย ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาขั้นแปรญัตติวาระที่สอง ผมขอใหเ้ลขานุการฯ 

ชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ

เทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2566 ซึ่งผูว้่าราชการจังหวัดได้ส่ง

ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวกลับให้เทศบาลนครล าปางพิจารณาทบทวนการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

ท้ายเทศบัญญัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ซึ่งจะมีระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 49 

วรรคสอง ก าหนดว่า “ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผูบ้ริหาร

ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติ

ล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยใหแ้ปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณี

ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ” 

และวรรคท้าย ก าหนดว่า “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระ

รวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้” ข้อ 51 ก าหนดว่า “ในการพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปร

ญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ” ข้อ 80 ก าหนดว่า “เมื่อ

ประธานสภาท้องถิ่นถามที่ประชุมสภาท้องถิ่น ในเรื่องที่มีผู้เสนอนั้นจะมีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอย่างอื่น

หรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย” ตามที่ผมได้กราบน าเรียนไปเมื่อสักครู่แล้วว่า 

ในการพิจารณาทบทวนร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2566 

เป็นผลสืบเนื่องมาจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางได้ส่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง 

การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2566 ให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาทบทวนการก าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ฉะนั้น ในการพิจารณาทบทวนการก าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก็จะเป็นการพิจารณา ขั้นแปรญัตติในวาระที่สอง ซึ่งเมื่อร่างเทศบัญญัติเทศบาล

นครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2566 ที่ประชุมได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 อนุมัติ

ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว การพิจารณาขั้นแปรญัตติในวาระที่สอง ที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง

เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยท่านประธานเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งในการเสนอ

ค าแปรญัตตินั้น สามารถเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจา โดยผู้บริหาร หรือสมาชิกสภา ผู้ใดเห็นสมควร
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แก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติโดยให้ปรึกษาเรียงตามล าดับเป็นรายข้อเฉพาะที่มี

การแปรญัตติหรือที่แก้ไข และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ กรณีสมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอ

ค าแปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ คือ มีผู้รับรองอย่างน้อยสองคน  

ในกรณีผู้บริหารฯ เสนอค าแปรญัตติ ไมต่้องมีผู้รับรอง และในเรื่องที่เสนอค าแปรญัตตินั้น หากประธานฯ 

ถามในที่ประชุมว่า มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามค าแปร

ญัตตินั้น ผมขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธานไปยังท่าน

สมาชิกสภาฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติต่อไปครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  จากที่เลขานุการสภาฯ         

ได้ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายไปแล้ว การพิจารณาทบทวนร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง          

การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2566 เป็นญัตติที่สืบเนื่องจาก สภาเทศบาลนครล าปางได้มีมติเห็นชอบ

ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2566 ในการประชุม

สภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 

2566 และผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางได้ส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวคืนเพื่อให้สภาเทศบาลนครล าปาง

พิจารณาทบทวนการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน ก าจัด และการออกใบอนุญาตท้าย

เทศบัญญัติดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงก าหนด ฉะนั้น ในการพิจารณาทบทวนการก าหนด

อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ก็จะเป็นการพิจารณา ขั้นแปรญัตติในวาระที่สอง ซึ่งเมื่อร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2566 ที่ประชุมได้มีมติในการประชุมสภา

เทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 

อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว การพิจารณาขั้นแปรญัตติในวาระที่สอง ที่ประชุมสภาเทศบาล

นครล าปางเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภานะครับ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี

เชญิสมาชิกสภาฯ เสนอค าแปรญัตติ เชญิ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ขออนุญาตเสนอค าแปรญัตติ ขอแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน ก าจัด และการออก

ใบอนุญาตท้ายเทศบัญญัติฯ ดังนี้ 

1. ค่าเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป  

ข. ค่าเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว 

 (1) กรณีที่มปีริมาณไม่เกิน 500 ลิตร ร่างเดิม ครั้งละ 200 บาท ขอแก้ไขเป็น ครัง้ละ 125 บาท 

 (2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ร่างเดิม ครั้งละ 400 บาท ขอ

แก้ไขเป็น ครัง้ละ 245 บาท 

 (3) กรณีที่มปีริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ใหค้ิดเป็นหน่วยทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย 

ร่างเดิม หนว่ยละ 400 บาท ขอแก้ไขเป็น หน่วยละ 245 บาท 
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 2. คา่ก าจัดมูลฝอยทั่วไป  

ข. ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว 

 (1) กรณีที่มปีริมาณไม่เกิน 500 ลิตร ร่างเดิม ครั้งละ 200 บาท ขอแก้ไขเป็น ครัง้ละ 130 บาท 

 (2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ร่างเดิม ครั้งละ 400 บาท ขอ

แก้ไขเป็น  ครั้งละ 250 บาท 

(3) กรณีที่มปีริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ใหค้ิดเป็นหน่วยทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย 

ร่างเดิม หนว่ยละ 400 บาท ขอแก้ไขเป็น หน่วยละ 250 บาท 

นอกนั้นคงอัตราตามร่างเดิมที่สภาเทศบาลนครล าปางได้มีมติให้ความเห็นชอบ ในการประชุม

สภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอผู้รับรองครับ มีผู้รับรอง

ถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ทางฝ่ายบริหาร  มีอะไร

เพิ่มเติมหรอืไม่ เชญิ ฝ่ายบริหาร 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง   เรียนท่านประธานที่เคารพ 

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

อยากจะขอตั้งข้อสังเกตสักนิดหนึ่งนะครับ ตามที่กฎกระทรวงก าหนด บางรายการจะก าหนดเป็นหนว่ย 

แต่ทางกรรมการแปรญัตติหรือสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเป็น จากหน่วยละเป็นเดือนละ อัตรา

การคิดนี้อาจจะต่างกันบ้าง และตั้งข้อสังเกต กรณีค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไปเป็นรายเดือน ปกติแล้วอัตรา

ค่าจัดเก็บจะคิดเป็นอัตราก้าวหน้า ก็คือ ยิ่งมากก็ยิ่งแพง แต่กรณีกฎกระทรวงก็ได้ก าหนด ยกตัวอย่าง  

รายเดือน กรณีเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งทางกฎกระทรวงก าหนดเดือนละ 8,000 บาท 

แต่ของเราก าหนด 300 บาท ซึ่งถ้าคิดสัดส่วนในอัตราก้าวหน้าปีละ 100 ลูกบาศก์ลิตร กับ 1 ลูกบาศก์เมตร 

ก็คือ 1,000 ลิตร ดูสัดส่วนอัตราก้าวหน้าค่อนข้างจะขัดแย้งกัน เป็นการตั้งข้อสังเกตแค่นั้นเองนะครับ 

เพราะฉะนั้นถ้ามีข้อพิจารณาตามอัตราก้าวหน้า และอัตราที่เราก าหนดค่าธรรมเนียมอาจจะเป็น

ช่องโหว่ให้ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บริการอาจจะหาช่องว่างตรงนี้มาเอาเปรียบคนอื่นที่เสียอัตรา

ค่าธรรมเนียมในกรณีต่ ากว่าได้ ในกรณีนี้ทางผูว้่าราชการจังหวัดหรอืจังหวัดไม่ได้ทักท้วงมา แตเ่ป็นการ

ตั้งข้อสังเกตว่า ในกรณีนี้ที่ทางสภาเทศบาลพิจารณาก็อยากจะให้ครอบคลุมในจุดที่อาจจะเป็นช่องโหว่

ครับ กราบเรียนท่านประธานเพื่อทราบ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  สิ่งที่ท่านรองนายกฯ              

ตั้งข้อสังเกตมา ก็เป็นประโยชน์นะครับ ถ้าหากว่า เทศบัญญัตินี้ผ่านสภาไป และเกิดขึน้จรงิ ปัญหาที่ท่าน

ตั้งข้อสังเกต และมีปัญหาในทางปฏิบัติ ก็ขอได้โปรดน าเข้าสู่สภาเพื่อแก้ไข ณ จุดที่เกิดปัญหานะครับ 

มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ต่อไปผมจะขอมติ ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ 

ลงมตขิอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ  
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นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนีม้ีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 20 ท่าน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ครบองค์ประชุมครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบตาม

ค าขอแปรของ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ที่เสนอค าแปรญัตติ 

ขอแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน ก าจัด และการออกใบอนุญาตท้ายเทศบัญญัติฯ ดังนี้ 

 1. ค่าเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป  

ข. ค่าเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว 

 (1) กรณีที่มปีริมาณไม่เกิน 500 ลิตร ร่างเดิม ครั้งละ 200 บาท ขอแก้ไขเป็น ครัง้ละ 125 บาท 

 (2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ร่างเดิม ครั้งละ 400 บาท ขอ

แก้ไขเป็น ครัง้ละ 245 บาท 

 (3) กรณีที่มปีริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ใหค้ิดเป็นหน่วยทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย 

ร่างเดิม หนว่ยละ 400 บาท ขอแก้ไขเป็น หน่วยละ 245 บาท) 

 2. คา่ก าจัดมูลฝอยทั่วไป  

ข. ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว 

 (1) กรณีที่มปีริมาณไม่เกิน 500 ลิตร ร่างเดิม ครั้งละ 200 บาท ขอแก้ไขเป็น ครัง้ละ 130 บาท 

 (2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ร่างเดิม ครั้งละ 400 บาท ขอ

แก้ไขเป็น ครัง้ละ 250 บาท 

(3) กรณีที่มปีริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ใหค้ิดเป็นหน่วยทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย 

ร่างเดิม หนว่ยละ 400 บาท ขอแก้ไขเป็น หน่วยละ 250 บาท 

นอกนั้นคงอัตราตามร่างเดิมที่สภาเทศบาลนครล าปางได้มีมติให้ความเห็นชอบ ในการประชุม

สภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 

2566 โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  เห็นชอบกับค าขอแปร จ านวน

14 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม 

โปรดยกมอื  

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  เห็นชอบตามร่างเดิม ไม่มี 

นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ เห็นชอบกับค าขอแปร 

จ านวน 14 เสียง  เห็นชอบตามรา่งเดิม ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน ก าจัด และการ

ออกใบอนุญาตท้ายเทศบัญญัติฯ ดังนี้ 

 1. ค่าเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป  

ข. ค่าเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว 

 (1) กรณีที่มปีริมาณไม่เกิน 500 ลิตร ร่างเดิม ครั้งละ 200 บาท แก้ไขเป็น ครัง้ละ 125 บาท 

 (2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ร่างเดิม ครั้งละ 400 บาท แก้ไข

เป็น ครัง้ละ 245 บาท 

 (3) กรณีที่มปีริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ใหค้ิดเป็นหน่วยทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย 

ร่างเดิม หนว่ยละ 400 บาท แก้ไขเป็น หน่วยละ 245 บาท) 

 2. คา่ก าจัดมูลฝอยทั่วไป  

ข. ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว 

 (1) กรณีที่มปีริมาณไม่เกิน 500 ลิตร ร่างเดิม ครั้งละ 200 บาท แก้ไขเป็น ครัง้ละ 130 บาท 

 (2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ร่างเดิม ครั้งละ 400 บาท แก้ไข

เป็น ครั้งละ 250 บาท 

(3) กรณีที่มปีริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ใหค้ิดเป็นหน่วยทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย  

ร่างเดิม หนว่ยละ 400 บาท แก้ไขเป็น หน่วยละ 250 บาท 

นอกนั้นคงอัตราตามร่างเดิมที่สภาเทศบาลนครล าปางได้มีมติให้ความเห็นชอบ ในการประชุม

สภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 

2566 จ านวน 14 เสียง, (ไม่เห็นชอบ) เห็นด้วยตามร่างเดิม  ไม่มี, งดออกเสียง 5 คน (ประธาน,       นาย

สุบิน ชุ่มตา, นางสาวมทีรา สัทธาธิก, นายภัทร โลหติกาญจน์, นายสุคนธ์ อินเตชะ) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ต่อไปเป็นวาระที่สาม ผมจะ

ขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง           

การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2566 โปรดยกมอืขึน้ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 

จ านวน 13 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็น

เทศบัญญัติ โปรดยกมือ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบให้ตราเป็น

เทศบัญญัติ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้ตรา

เป็นเทศบัญญัติ จ านวน 13 เสียง  ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 
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มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการ

มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2566  จ านวน 13 เสียง, ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ไม่มี, งดออกเสียง 7 คน 

(ประธาน, นายสุบิน ชุ่มตา, นางสาวมทีรา สัทธาธิก, นายภัทร โลหิตกาญจน์, นายสุคนธ์ อินเตชะ, 

นายณัฐกิตต ิบรรจงจติต์, นายเกษม ปัญญาทอง) 

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

-  ไม่ม ี- 

 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรอืไม่ เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

อยากจะติดตามกรณีสุสานไตรลักษณ์ เพราะปัจจุบันนี้ จากที่เราได้อนุมัติงบในการซ่อมแซมไปแล้ว 

แต่ ณ วันนี้ยังไม่ได้ด าเนินการอะไรทั้งสิ้น แม้กระทั่งช่วงเกิดพายุ มีกิ่งไม้มาตกใส่ บางสิ่งบางอย่างก็

ไม่ค่อยแก้ไขเต็มร้อยเปอร์เซ็น ก็อยากจะฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหาร ช่วยติดตามโครงการที่เรา

อนุมัติงบประมาณที่ซ่อมแซม ปัจจุบันนี้ยังใช้เตาเหมือนเดิม และจะบริการประชาชนได้วันละ 2 ราย 

เพราะว่าสุสานไตรลักษณ์แห่งนี้บริการประชาชนส่วนโซนทางด้านเหนือของเทศบาลเรา แม้กระทั่ง

ต าบลต้นธงชัย บ้านหม้อก็มาใช้ตรงนี ้ชาวบ้านก็อาจจะติดขัด ใช้บริการไม่ทั่วถึง ก็จึงฝากทางฝ่ายบริหาร

ช่วยด าเนินการติดตามโครงการนี้ให้ส าเร็จด้วยนะครับ อีกเรื่องหนึ่ง คือสุสานร่องสามดวง มีประชาชน

ละแวกนั้นมาร้องเรียนว่า บางวันที่มีความกดอากาศต่ า จะมีกลิ่น คือ เราวอร์มเตาก่อน พอเราเอาสิ่ง

ที่จะเผาใส่เข้าไป ก็จะมีกลิ่นออกมา ผมก็สงสัยว่า สร้างมาตั้งนานแล้ว ท าไมเพิ่งจะมาร้องเรียนเมื่อ

อาทิตย์ที่แลว้ มีลูกของ อสม. ท่านหนึ่งในเขตต าบลเวียงเหนือได้ไปใช้บริการตรงนั้น ผมและสมาชิกสภา

ก็คือ สท.สุพจน์  สท.วันชนะ สท.ศักดิ์ชัย ก็ได้ไปร่วมตรงนั้นด้วย ก็ได้สังเกตว่า จริงครับท่านประธาน 

คือจะมีกลิ่นออกมา ถ้าเป็นไปได้ เราเพิ่มท่อสง่เข้าไปอีกสักระยะหนึ่ง พร้อมเครื่องดูดอากาศให้เป่าขึ้นสูง

น่าจะแก้ปัญหานีไ้ด้ จากการที่เราสังเกตดูแล้ว มันดังจริง ๆ นะครับ ประกอบกับมีกิ่งไม้เข้าไปปกปิดเพื่อ

ไม่ให้ควันขึ้นสูง วันนั้นเป็นจังหวะที่อากาศไม่ปลอดโปร่งด้วย ก็ตรงกับที่ทางประชาชนร้องขอมา จึงขอ

ฝากติดตามเรื่องตรงนีด้้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ฝ่ายบริหารจะตอบเรื่องสุสาน 

2 เรื่องนีห้รอืไม่ครับ เชญิ ฝ่ายบริหาร 
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นายกิตติ  จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่าน

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ  รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอบคุณ

ท่านสมาชิกสภาที่ได้ติดตามโครงการต่าง ๆ สุสานร่องสามดวงผมก็เพิ่งทราบปัญหาที่ท่านแจ้งเมื่อ

สักครู่นี้นะครับ และจะไปส ารวจตรวจสอบดูเรื่องของกลิ่นว่าปัญหามาจากไหน และจะแก้ไขอย่างไร 

ส่วนเรื่องโครงการของสุสานไตรลักษณ์ มีเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมและเรื่องเตาเผา 2 สว่นนะครับ 

ส่วนของเตาเผาเป็นของสาธารณสุข วันนี้รองฯ ดวงเดือน ไม่ได้มา ผมจะติดตามให้นะครับ เรื่อง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหรอืโครงการต่าง ๆ ของส านักช่าง จรงิ ๆ เมื่อวานก็ตั้งใจว่าจะคุยกันกับทาง

ส านักช่าง แต่ปรากฏว่าฤกษ์ดี คือ ส่วนควบคุมการก่อสร้างย้ายที่ท างานช่ัวคราวไปอยู่ที่สวนเขลางค์ 

เนื่องจากมีโครงการปรับปรุง ช้ัน 2 ใหม่ ก็จะย้ายอุปกรณ์ ย้ายโต๊ะ ทั้งหมดไปที่สวนเขลางค์ ก็ค่อนข้าง

วุ่นวาย คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะนัดประชุมติดตามโครงการต่าง ๆ ก็จะทวงถามและจะสรุปให้ทราบในคราวหน้า

นะครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ท่านสมหมายฯ ครับ              

ทางผูบ้ริหารชีแ้จงแล้วว่าจะสรุปรายละเอียดใหท้ราบในคราวหน้านะครับ เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชกิสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณท่านประธานที่สื่อสาร

ไปทางฝ่ายบริหาร ที่จะช่วยติดตามโครงการ ส่วนตรงนี้พอดีท่านสมาชิกสภา สุพจน์ มูลบ้านดง ก็ได้อัดคลิป

ตรงนี้ไว้แล้ว ผมก็จะไปชี้แจงว่า เรามีโครงการที่จะไปปรับปรุง ด าเนินการ และแก้ไขส่วนท่ออากาศของ

ร่องสามดวงที่จะเพิ่มเติมขึน้มา ขอบคุณมากครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ 

อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ วันนี้ สภาเทศบาลนครล าปางได้ด าเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว 

เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก ผมขอปิดการประชุมและขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้  

เลิกประชุม  เวลา 10.30 น. 

 

(ลงช่ือ) ....................................................................... 

(นายวรดล  หวานแหลม) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

(ลงช่ือ) .................................................................... 

(นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 หมายเหตุ  ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยวสิามัญ สมัยที่ 1  

ประจ าปี 2566 วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 
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